
 
 

 

 
 
 
  

  วันพุธที่  ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ คณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
     - พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขยะอันตราย สภาพปัญหา สาเหตุของปัญหา  
แนวทางการแก้ไข และปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการ โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุม  
ได้แก่ กรมอนามัย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมควบคุมมลพิษ และสถาบันพลาสติก   
            มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการบริหารจัดการ 
ขยะมูลฝอย สรุปได้ดังนี้ 

     ๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดวัสดุ อุปกรณ์ และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะมูลฝอย 
      ๒) ความร่วมมือจากภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคง
มีจ านวนน้อย 

     ๓) ขาดบุคลากรที่มคีวามรู้ความช านาญดา้นการบริหารจัดการสิง่แวดล้อมในระดบัพ้ืนที่และสว่นกลาง 
              ๔) ประชาชนขาดความเข้าใจ จิตส านึก และทัศนคติที่ดีต่อการจัดการขยะมูลฝอย 
 
      

 



 
 
 

๕) อัตราค่าเก็บขนขยะ และค่าก าจัดขยะขององค์กรปกครองท้องถิ่น และกรมอนามัย มีอัตรา 
ท่ีแตกต่างกันท าให้เกิดปัญหาการบังคับใช้กฎหมายของท้องถิ่น ซึ่งกรณีดังกล่าวควรให้มีการด าเนินการ 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๖) ตัวชี้วัดที่ได้ก าหนดไว้ว่า “ขยะมูลฝอยได้รับการจัดการอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
ภายใน ๕ ป”ี การก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวนั้น คาดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จ
ได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด ดังนั้น ควรปรับปรุงตัวชี้วัดใหม่ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาพการณ์ปัจจุบัน  
 ๗) ขาดความชัดเจนของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น และปริมาณขยะมูลฝอยที่น าไปก าจัดอย่างถูกต้อง 

รวมทั้งอัตราการเกิดมูลฝอยท่ีใช้ในการวางแผนบริหารจัดการ 

 

 


